

BÁO CÁO

**Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm
và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khoá X - Kỳ họp thứ 9

Thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng đầu năm 2023 và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể như sau:

Trong bối cảnh năm 2023 có nhiều khó khăn, nhất là giá cả các mặt hàng nông sản thấp, không ổn định, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân huyện đã đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực nhằm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

**I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRỌNG TÂM,
NỔI BẠC CỦA UBND HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

1. Tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế

- Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện quán triệt phương châm hành động năm 2023 của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển” và phương châm hành động của UBND tỉnh “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” tập trung chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

- Ủy ban nhân dân huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các ngành, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tập trung vào công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đề ra.

- Hằng tháng, quý, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đề ra nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ngành huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng, quý tiếp theo, trong đó chỉ đạo tập trung vào một số lĩnh vực như:

+ Thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi sản xuất trong nông nghiệp, nhất là chuyển đổi sản xuất đối với vùng sản xuất kém hiệu quả, sang hình thức khác hiệu quả hơn, tránh để người dân sản xuất tự phát, thiếu kế hoạch, kém hiệu quả.

Phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, tiếp cận thị trường. Đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét các công trình thủy lợi nội đồng, triển khai kế hoạch phòng, chống hạn, mặn. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

+ Thực hiện tốt các hoạt động khuyến công, khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội khu vực 04 xã đảo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

+ Trong 6 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất được 5.145,10 tỷ đồng, đạt 58,12% kế hoạch. Trong đó: Khu vực I được 2.313,78 tỷ đồng, đạt 55,67% kế hoạch; khu vực II được 1.962,10 tỷ đồng, đạt 60,79% kế hoạch; khu vực III được 869,22 tỷ đồng, đạt 59,20% kế hoạch. Cơ cấu sản xuất: Khu vực I chiếm 44,97%; khu vực II chiếm 38,14%; khu vực III chiếm 16,89%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 2.555,069 tỷ đồng, đạt 34,06% kế hoạch.

+ Cơ cấu sản xuất tiếp tục được chuyển đổi, tổ chức lại sản xuất từng bước được củng cố, phát triển theo chuỗi giá trị; xây dựng nông thôn mới đã đạt được kết quả quan trọng (*Xã Long Khánh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới*). Hoạt động thương mại có nhiều chuyển biến tích cực và phát triển nhanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng ước thực hiện đạt 869 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch. Ủy ban nhân dân huyện đã tham mưu cho Huyện ủy đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, đề ra các giải pháp thực hiện thời gian tới.

2. Chỉ đạo tập trung quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn huyện

Xác định nhiệm vụ triển khai kế hoạch đầu tư công có ý nghĩa quan trọng trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt một số nhiệm vụ:

- Thường xuyên kiểm tra, uốn nắn, nhắc nhở các chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn trong quá trình triển khai thực hiện công trình, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện, nhất là giải ngân vốn đầu tư các công trình phục vụ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Hằng tháng, tổ chức sơ kết tình hình kinh tế - xã hội của huyện, có chỉ đạo các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn năm 2023, đặc biệt là nguồn vốn chuyển tiếp năm 2022 chuyển sang năm 2023; khẩn trương triển khai các công trình, dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2023. Giải ngân vốn đầu tư công đến 16/6/2023 được 89,573 tỷ đồng, đạt 35,12% kế hoạch (*Cùng kỳ giải ngân đạt 32%*).

- Định kỳ tổ chức các cuộc họp giao ban để xử lý khó khăn, vướng mắc

trong giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án quan trọng như: Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển có tải trọng lớn vào sông Hậu, tỉnh Trà Vinh (Giai đoạn 2), Cầu Động Cao, Tuyến đường số 05 khu kinh tế Định An, Trạm biến áp 220kV và các công trình điện gió trên địa bàn huyện,...

3. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID - 19, không chủ quan, lơ là, nhất là trong dịp lễ, tết (Trong 6 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện đã ghi nhận 32 trường hợp dương tính với COVID - 19). Tình hình diễn biến các dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện ổn định. Riêng bệnh Sốt xuất huyết tăng 28 ca so với cùng kỳ; tay chân miệng tăng 01 ca so với cùng kỳ.

- Hoàn thành và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định Đề án thành lập Trường THPT Sơn Cang trên địa bàn xã Ngũ Lạc và Đề án chuyển đổi tên Trường THPT Long Khánh thành Trường THPT Lê Văn Lông¹. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở năm học 2022 - 2023 được 07 cuộc, có 907 em học sinh tham dự; được UBND tỉnh quyết định tái công nhận Trường Mẫu giáo thị trấn Long Thành và Trường Tiểu học Đông Hải A đạt chuẩn.

- Tiếp tục phát huy giá trị văn hóa; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam và biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước, sự kiện quan trọng và các ngày lễ lớn của tỉnh, của huyện góp phần nâng cao ý thức trong Nhân dân, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, tiêu cực, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục các dịp lễ, tết, sự kiện quan trọng.

- Tổ chức Hội thảo việc làm và giới thiệu người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, có 310 lượt người tham dự. Đưa 36 lao động có thời hạn nước ngoài (Nhật Bản), đạt 102,86% kế hoạch. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, an sinh xã hội, người cao tuổi, bảo vệ trẻ em. Triển khai thực hiện tốt chính sách giảm nghèo, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng hoàn thành 59 căn nhà cho hộ nghèo từ nguồn Quỹ An sinh xã hội của tỉnh hỗ trợ.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức thăm, chúc mừng chức sắc, chức việc, nhà tu hành nhân các dịp lễ tết (lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmây của đồng bào Khmer..) với tổng kinh phí 116 triệu đồng, góp phần động viên lãnh đạo các tổ chức tôn giáo trong việc quản lý các cơ sở tôn giáo, thực hành tôn giáo theo quy định của tổ chức tôn giáo và pháp luật hiện hành của Nhà nước.

6. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

- Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tiếp tục quan tâm công tác cấp giấy chứng nhận

¹ Cả 02 đều là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến bảo vệ tổ quốc, là người con của quê hương Duyên Hải anh hùng

quyền sử dụng đất lần đầu đến nay đã cấp được 37.934 giấy, đạt tỷ lệ 97,51%. Triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Duyên Hải đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

- Phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường bằng nhiều thức cho người dân và doanh nghiệp. Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản gắn với kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo tăng cường thực hiện tốt công tác vệ sinh, đảm bảo cảnh quan môi trường. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục khu vực sạt lở nguy hiểm thuộc ấp Đông Thành, xã Đông Hải².

7. Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số

- Ban hành và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023 theo quy định; tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về cải cách hành chính.

- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS giai đoạn 2021 -2025 và các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo phối hợp khắc phục những hạn chế, nâng cao Chỉ số PAR Index, PAPI, SIPAS trong năm 2023. Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong giải quyết thủ tục hành chính, từng bước sử dụng có hiệu quả hệ thống ISO điện tử.

- Tập trung thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Duyên Hải.

- Tiếp tục chỉ đạo sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh (*Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành - iOffice, Công dịch vụ công tỉnh - iGate và chữ ký số*) theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 09/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đẩy mạnh việc triển khai xác thực thông tin về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

8. Phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Ban hành, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 trên địa bàn huyện và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để nâng cao hiệu quả công tác

² công trình Bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhân, ấp Đông Thành, ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải; công trình khẩn cấp thực hiện dự án Di dân khẩn cấp sự cố sạt lở bờ biển khu vực Cồn Nhân, ấp Đông Thành, ấp Hồ Thùng, xã Đông Hải.

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt và lồng ghép các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo quy định.

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các ngành, xã, thị trấn quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình khiếu nại, phản ánh của công dân cơ bản ổn định, không phát sinh “điểm nóng”. Kết quả tiếp công dân được 387 cuộc, với 400 lượt người, trong đó, tiếp thường xuyên 315 cuộc, có 325 người, với 315 vụ việc; tiếp định kỳ 72 cuộc, có 75 người, 72 vụ việc.

9. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội

- Thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các lực lượng duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các hoạt động nhân ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện. Tổ chức tốt công tác tuyển quân năm 2023 (*Điểm của tỉnh có Bộ Quốc phòng tham dự*), đạt 100% chỉ tiêu.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án phòng ngừa, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật³, nhất là chỉ đạo các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống ma túy; ... bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp lễ, tết.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND HUYỆN

- Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện tuân thủ quy định của pháp luật, chấp hành sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân huyện; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể huyện, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện (Nhà máy sản xuất Hydro xanh, các dự án điện gió,...).

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao và các văn bản chỉ đạo, kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy. Triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch... của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chuẩn bị tốt nội dung phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Kỳ họp chuyên đề và Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023).

³ Đề án “Tuyên truyền phòng chống tội phạm, tuyên truyền phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án “Tăng cường công tác phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở, giai đoạn 2021 - 2025”; Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025”; Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025....

- Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, phát huy vai trò của tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng Ủy viên Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo, điều hành bộ máy hành chính thống nhất, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo tinh thần phục vụ nhân dân; nỗ lực, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đã đề ra, vừa giải quyết những vấn đề trước mắt, vừa chủ động triển khai các mục tiêu trung, dài hạn.

- Trong hoạt động, Ủy ban nhân dân huyện luôn đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề trọng tâm, thúc đẩy tăng trưởng theo mục tiêu đề ra; theo dõi sát diễn biến tình hình, quyết liệt, kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, vấn đề mới phát sinh.

- Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức 07 phiên họp Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện để sơ kết tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện tổ chức 89 cuộc họp làm việc với các nhà đầu tư dự án, với các ngành và địa phương để xử lý những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ; ban hành hơn 2.674 văn bản các loại (51 kế hoạch, 1.179 quyết định, 1.495 văn bản hành chính khác,...) để chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Trong 6 tháng đầu năm kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển so cùng kỳ, bên cạnh đó cũng còn những khó khăn, hạn chế đã được Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cụ thể tại Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023; đối với công tác chỉ đạo, điều hành, ngoài kết quả đạt được nêu trên còn một số hạn chế, khó khăn sau:

- Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực, tuy nhiên, một số giải pháp chưa thực sự hiệu quả, với các nguyên nhân khách quan, nên kết quả thực hiện một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu (thu thuế đạt thấp, giải ngân vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, công tác giải phóng mặt bằng kéo dài...). Việc tổ chức các cuộc họp, đi cơ sở, xử lý công việc từng lúc bị động về thời gian do phụ thuộc các cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tỉnh.

- Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn chưa thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ được giao theo ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, dẫn đến đạt chất lượng, hiệu quả chưa cao.

- Việc tham mưu, chuẩn bị nội dung của các ngành chuyên môn phục vụ cho Ủy ban nhân dân huyện tham mưu Ban Thường vụ huyện ủy còn chậm, chưa đảm bảo về nội dung yêu cầu, mặc dù đã được giao chuẩn bị từ sớm, nhất là các thông tin, số liệu có liên quan đến nội dung công việc.

- Công tác phối hợp giữa các ngành, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn trong thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,

một số nhiệm vụ còn chậm, thiếu chặt chẽ. Công tác thông tin, báo cáo, nhất là cung cấp các số liệu liên quan cho cơ quan chủ trì tổng hợp báo cáo còn chậm, dẫn đến công tác thông tin, báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy chưa kịp thời.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả

- Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Rà soát các chỉ tiêu đạt thấp để có giải pháp tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

- Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; đổi mới và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và thương hiệu nông sản; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP; phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vùng nuôi tôm công nghiệp, nuôi tôm thâm canh mật độ cao; khai thác lợi thế diện tích mặt nước đa dạng hóa nghề nuôi thủy sản. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giữ vững 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng xã Ngũ Lạc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình khuyến công, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của các cơ sở, doanh nghiệp. Tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư điện gió trên địa bàn triển khai hoàn thành dự án theo kế hoạch.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả một số chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn huyện. Tham gia các sự kiện xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với các lễ hội truyền thống, sự kiện do tỉnh tổ chức.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, tăng cường chống thất thu và thu hồi nợ đọng, khai thác và bồi dưỡng tốt các nguồn thu, đồng thời đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu thuế năm 2023. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo dự toán giao; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo đảm kinh phí xử lý các vấn đề cấp bách.

2. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết nguồn vốn được giao.

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, tháo gỡ khó khăn,

vướng mắc trong thực hiện các công trình, dự án, nhất là các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm (cầu Động Cao, xã Đông Hải; Đường dẫn kết nối bến phà khu vực 04 xã đảo với Trung tâm Hành chính huyện,...)

- Nâng cao vai trò trách nhiệm của các chủ đầu tư trong thực hiện các dự án. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các công trình. rà soát các dự án dự kiến đến cuối năm không có khả năng giải ngân hết vốn đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển sang dự án có khối lượng hoàn thành nhưng thiếu vốn để đảm bảo cuối năm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Chuẩn bị tốt thủ tục đầu tư các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024.

3. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân

- Tập trung phòng, chống, tiếp tục kiểm soát dịch bệnh COVID - 19 và các dịch bệnh khác; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động giám sát, phát hiện, cách ly điều trị, khống chế dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

- Chuẩn bị mọi mặt cho việc triển khai thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình. Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tuyển dụng, quản lý, sử dụng hiệu quả chỉ tiêu biên chế giáo viên. Chuẩn bị chu đáo cho ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học 2023 - 2024.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025; Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình Việt Nam; Chương trình quốc gia về giáo dục đời sống gia đình; ... bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Đẩy mạnh cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*”.

- Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai hiệu quả các chính sách giải quyết việc làm; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và các chương trình, dự án có liên quan. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; chính sách trợ giúp xã hội, chính sách đối với người cao tuổi, trẻ em, thanh niên, bình đẳng giới...

- Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tạo điều kiện tốt cho đồng bào Khmer tổ chức mừng Lễ Sêne Đôlta, Lễ hội Ok Om Bok năm 2023. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc lãnh đạo các tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện.

4. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phòng chống thiên tai, ứng

phổ biến đổi khí hậu

- Hoàn thành lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất công, đất có nguồn gốc nông trường Giồng Sọ (khi có ý kiến chỉ đạo, chủ trương của UBND tỉnh).

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng cảnh quan môi trường, tuyến đường hoa, tuyến đường xanh - sạch - đẹp, thu gom, xử lý rác thải... Tăng cường công tác kiểm tra lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, nhất là việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản, xả thải gây ô nhiễm môi trường.

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống thiên tai; quyết liệt triển khai các kế hoạch, chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu; phối hợp sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thành các công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân khu vực Cồn Nhân, ấp Đông Thành, xã Đông Hải.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm và có hiệu quả công tác cải cách hành chính, gắn với hiện đại hoá nền hành chính. Triển khai thực hiện Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính” trên địa bàn huyện. Kiểm tra cải cách hành chính tại các ngành chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn.

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh theo Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 09/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là thực hiện nghiêm, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường thanh tra, tập trung vào các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh nhiều sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn khiếu nại, tố cáo và dư luận xã hội quan tâm.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao hiểu biết pháp luật về khiếu nại, tố cáo của cán bộ, Nhân dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ

sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

7. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội

- Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Thực hiện tốt chủ trương kết hợp chặt chẽ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự".

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 10/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2023.

8. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác những vấn đề dư luận quan tâm, tình hình kinh tế - xã hội của huyện để tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, phối hợp chặt chẽ và phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện xin nghiêm túc kiểm điểm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- TT.HU – TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Các ban, ngành huyện;
- UBND các xã - thị trấn;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Kim Chí Hòa